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Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um viðbrögð við ábendingum faghóps um geðheilbrigðisþjónustu við
aldraða.

Frá Helgu Þorbergsdóttur.

Hefur verið unnið eftir einhverjum af ábendingum faghóps sem ráðherra skipaði og fól að
skoða hvernig bæta megi geðheilbrigðisþjónustu við aldraða og ef svo er, hverjum og á hvaða
hátt? Ef ekki, hyggst ráðherra fara að ábendingum hópsins og þá hvernig?


